

UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 827 /SNV-TCBC
V/v trả lời kiến nghị, đề xuất của
UBND thành phố Hà Tĩnh

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 7 năm 2018

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện Văn bản số 3854/UBND-XD ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh về việc giao xử lý, trả lời kiến nghị, đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh, Sở Nội vụ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Về việc xem xét giao bổ sung chỉ tiêu giáo viên cho thành phố theo thực tế quy mô phát triển và cho thành phố tuyển dụng hoặc hợp đồng số giáo viên còn thiếu.

Sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về kế hoạch tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2018, UBND tỉnh đã giao biên chế năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị với quan điểm quán triệt thực hiện nghiêm túc Kết luận 17-KL/BCT của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng quy định: *“từ nay đến năm 2021 không tăng biên chế, đối với lĩnh vực giáo dục phổ thông, do số lượng học sinh tăng mà cần thiết phải thành lập trường mới, lớp mới thì địa phương tự cân đối điều chỉnh trong tổng biên chế được giao”*.

Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ kế hoạch biên chế, rà soát vị trí việc làm, biên chế còn thiếu và lộ trình tinh giản biên chế để tham mưu UBND tỉnh xem xét phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng số giáo viên mầm non và số giáo viên văn hóa tiểu học còn thiếu cân đối theo biên chế giao gắn với giải quyết dôi dư, lộ trình tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ, ngay sau khi tiếp cận hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Tiếp tục thực hiện đủ chỉ tiêu lao động hợp đồng cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục theo Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 09/7/2013, Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh để bổ sung biên chế, duy trì tốt việc dạy học.

Trước mắt khi chưa sử dụng đủ số biên chế được giao thì các trường học thuộc UBND thành phố Hà Tĩnh chủ động hợp đồng giáo viên (trong định mức biên chế được giao), việc hợp đồng lao động thực hiện theo quy định của pháp luật và theo đúng Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 21/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Hà Tĩnh khẩn trương triển khai Đề án “Phát triển giáo dục mầm non, phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo” theo Kết luận số 71-KL/TU

ngày 05/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó có phương án biệt phái giáo viên từ huyện thừa sang huyện thiếu; đào tạo lại, giảm biên chế hành chính để bổ sung đảm bảo tỷ lệ giáo viên/lớp.

2. Về việc đề nghị tỉnh cho ngành giáo dục thành phố dạy môn tiếng anh (bậc tiểu học) đủ 4 tiết/tuần, đồng thời khi tính định biên giáo viên thì tính theo 4 tiết/tuần, không trừ vào tổng định biên được giao của cấp học.

Theo Văn bản số 5384/UBND-NC₁ ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh về việc đồng ý cho UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức dạy học đủ giáo viên theo tỉ lệ 1,5 giáo viên/lớp để đảm bảo dạy 2 buổi/ngày đối với giáo viên tiểu học như Thông tư số 16/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định, trong đó có đội ngũ giáo viên tiếng anh 4 tiết/tuần. Vì vậy, UBND tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh tổ chức thực hiện bố trí giáo viên tiểu học phù hợp định mức quy định tại Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (*đối với giáo viên tiểu học bình quân là 23,5 tiết/tuần; việc áp dụng dạy môn tiếng anh 4 tiết/tuần thì cần phải tăng 2 tiết, do đó các môn còn lại phải giảm 2 tiết/tuần*) để điều chỉnh số giáo viên các môn còn lại cho phù hợp số tiết/tuần của từng môn.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ hướng dẫn tùy theo tình hình thực tế và số giáo viên tiếng anh tiểu học hiện có của từng đơn vị để bố trí giáo viên dạy tiếng anh theo Đề án Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục phổ thông tỉnh Hà Tĩnh - giai đoạn 2012 – 2020 cho phù hợp.

Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến nêu trên và đề xuất UBND tỉnh xem xét điều chỉnh khi xây dựng kế hoạch biên chế năm học 2019-2020 cho phù hợp theo nguyên tắc không vượt quá biên chế được giao.

Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND thành phố (để biết);
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phi Quang